

สำเนา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

ผู้เข้าประชุม ๑๐ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประครอง พูลเจริญ	ประธานสภา อบต.	ประครอง พูลเจริญ	
๒	นายสมบูรณ์ สมศักดิ์	รองประธานสภา อบต.	สมบูรณ์ สมศักดิ์	
๓	นายพงษ์ศักดิ์ อารีย์	เลขานุการสภา อบต.	พงษ์ศักดิ์ อารีย์	
๔	นายเอกภพ รัศมี	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	เอกภพ รัศมี	
๕	นายอินตา พรหมยศ	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	อินตา พรหมยศ	
๖	นางกรรณิการ์ แก่นพล	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	กรรณิการ์ แก่นพล	
๗	นายประเสริฐ สดสม	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	ประเสริฐ สดสม	
๘	นายบุญส่ง วงศ์คำยอด	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	บุญส่ง วงศ์คำยอด	
๙	นายดุขมู วังสถาวร	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	ดุขมู วังสถาวร	
๑๐	นางบัวถา ชุมภูรัตน์	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	บัวถา ชุมภูรัตน์	

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพศาล พุทธิมา	นายก อบต.รอบเวียง	ไพศาล พุทธิมา	
๒	นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์	รองนายก อบต.รอบเวียง	วันชนะ ท้าวแก่นจันทร์	
๓	นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ	รองนายก อบต.รอบเวียง	ชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ	
๔	นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์ปิ่น	เลขานุการนายก อบต.	หทัยรัตน์ วงศ์ปิ่น	
๕	นางสาวชลิตา วงศ์สกุล	นิติกร	ชลิตา วงศ์สกุล	
๖	นางจิตราพร นามรัตน์สี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	จิตราพร นามรัตน์สี	
๗	นายกิตติศัพท์ ใจทน	ผอ.กองการศึกษาฯ	กิตติศัพท์ ใจทน	
๘	นายศุภชัย อุปนันท์	ผอ.กองช่าง	ศุภชัย อุปนันท์	
๙	นางสาวสายพิน คุณมาก	หัวหน้าสำนักปลัด	สายพิน คุณมาก	
๑๐	นางนันทนวล ปัญญาพันธ์	ปลัด อบต.รอบเวียง	นันทนวล ปัญญาพันธ์	
๑๑	นายวชิระ วรรณนิล	คณงานทั่วไป	วชิระ วรรณนิล	
๑๒	นางนฤมล วงศ์ษา	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	นฤมล วงศ์ษา	

ประธานเปิดการประชุม

เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายประครอง พูลเจริญ

ประธานสภา อบต.รอบเวียง

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอเปิดการประชุมสภาฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

๒/ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑ นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตามที่ได้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงาน การประชุมฯ ที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้องขอได้แจ้งให้ ที่ประชุมได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงาน การประชุม
ที่ประชุม	ไม่มี
นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา ฯ อบต.รอบเวียง	หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ อบต.รอบเวียง ท่านใดต้องการแก้ไขหรือสอบถาม จึงขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุม โดยการยกมือ
ที่ประชุม	มีมติรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๐ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ นายประครอง พูลเจริญ ประธานสภา อบต.รอบเวียง	เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งให้นาย อบต.รอบเวียง หรือผู้ได้รับมอบหมาย ได้รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมทราบ
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง	กระผมขออนุญาตนำเรียนรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สภา อบต. รอบเวียงได้รับทราบ ดังนี้

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เพื่อให้นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลรอบเวียง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบล ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผน และติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นข้อมูลในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง (อื่นๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทาง การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)

ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลรอบเวียง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนในตำบลรอบเวียง ทั้ง ๕ หมู่บ้าน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๕/๒.๖ เพื่อติดตาม...

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และ ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ดังนี้

๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้ว มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็น วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตาม วัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

๓.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๓.๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงเพื่อให้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลรอบเวียง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาที่ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐาน ส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่ผ่านมา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้อง และนำไปกำหนดเป็น วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

๔.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการ ติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงมา ปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการ ต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในข้องบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและ ประเมินผล ความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิด ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบ หรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความ จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงในระดับ หมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลรอบเวียงกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการ ติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและ ประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็กจะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

๔.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

๔.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลรอบเวียง /องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๔.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ ทุกจุดตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลรอบเวียง

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองการปกครองส่วนตำบลรอบเวียงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์อำเภอ แลแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองการปกครองส่วนตำบลรอบเวียง มีรายละเอียดดังนี้

๑. วิสัยทัศน์

“ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา การพัฒนาไปรุ่งใส ”

๒. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทางคมนาคม ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ อาคาร สถานที่สาธารณประโยชน์ การบริการสาธารณสุขปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาแหล่งน้ำ ทางน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่มเพิ่มรายได้ และการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์ที่ ๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๔.๔ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ที่ ๔.๕ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ที่ ๔.๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาแรงงานต่างด้าว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ

กลยุทธ์ที่ ๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ ๖.๓ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ ๖.๔ พัฒนาและส่งเสริมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ ๖.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ ๖.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๖.๗ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ ๖.๘ พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๖.๙ บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๓. เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๒. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๓. เพื่อพัฒนาการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข

๔. เพื่อพัฒนาการคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๕. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

๖. เพื่อพัฒนาการเมืองและการบริหาร

๔. พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

พันธกิจที่ ๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

พันธกิจที่ ๓ จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการศึกษา

พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา

พันธกิจที่ ๖ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๗ บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

พันธกิจที่ ๘ ป้องกัน ระวังโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว

พันธกิจที่ ๙ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

พันธกิจที่ ๑๐ ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล

พันธกิจที่ ๑๑ จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำ และจัดการด้านการจราจร

๕. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายที่ ๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จุดมุ่งหมายที่ ๒ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบให้สวยงาม สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายที่ ๓ เพื่อให้มีน้ำในการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

จุดมุ่งหมายที่ ๔ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

จุดมุ่งหมายที่ ๕ เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา

จุดมุ่งหมายที่ ๖ เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ ๗ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

จุดมุ่งหมายที่ ๘ เพื่อป้องกัน ระวังโรคติดต่อ และการส่งเสริมอนามัยครอบครัว

จุดมุ่งหมายที่ ๙ เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

จุดมุ่งหมายที่ ๑๐ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

จุดมุ่งหมายที่ ๑๑ เพื่อจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำ และจัดการด้านการจราจร

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ตามรายละเอียดเอกสารที่แจกพร้อมวาระการประชุมนี้แล้ว

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สรุปความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีดังนี้

๑. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามที่เหลือปรากฏในแผน หากเป็นโครงการที่สำคัญและยังเป็นปัญหาของประชาชน ควรมีการตั้งงบประมาณและนำมาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนต่อไป

๒. หากมีงบประมาณเหลือจ่ายใกล้สิ้นปีงบประมาณ เห็นควรมีการนำงบประมาณมาพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

๓. ถนน/เส้นทางคมนาคม ควรมีโครงการพัฒนาเพื่อการยกระดับถนนที่เป็นดินลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีการพัฒนาถนนสายหลักระหว่างหมู่บ้าน

๔. ควรเพิ่มโครงการก่อสร้างระบายน้ำ บริเวณที่เกิดปัญหาน้ำท่วม

๕. ในการดำเนินโครงการต่างๆ ควรมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบร่วมตรวจสอบและแต่งตั้งตัวแทนประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีดังนี้

๑. ควรมีโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หาดเชียงราย ม.๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล

๒. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

๓. เพื่อเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์แม่ น้ำกบบริเวณหาดเชียงรายเชื่อมต่อกับเทศบาลนครเชียงราย เห็นควรประสานด้านงบประมาณและการพัฒนากับเทศบาลนครเชียงรายหรือหน่วยงานอื่น เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย และสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยวต่อไป

๔. หากมีงบประมาณเหลือจ่าย เห็นควรมีการนำงบประมาณมาดำเนินโครงการที่ค้างอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

๕. ทุกโครงการได้ดำเนินการเหมาะสม เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมไทย รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ให้อยู่ในสังคม อย่างมีความสุข

๖. โครงการด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดำเนินการได้ดี ให้มีการพัฒนาดีขึ้นนี้ตลอดไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และการสาธารณสุข

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีดังนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

๒. เพื่อเป็นการพัฒนาทางการศึกษา อบต.รอบเวียง ควรจะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในอนาคตต่อไป

๓. หากมีงบประมาณเหลือจ่าย เห็นควรมีการนำงบประมาณมาดำเนินโครงการที่ค้างอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

๔. โครงการทางการศึกษามีการพัฒนาได้ดี และให้มีการพัฒนาดียิ่งๆขึ้นไป

๕. ด้านงานสาธารณสุขมีการดำเนินการได้ดีมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีดังนี้

๑. ด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัย ควรมีโครงการจัดทำป้ายแจ้งเตือนการจราจรในเขตพื้นที่เพิ่มบริเวณที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

๒. การดำเนินโครงการใช้งบประมาณได้เหมาะสม เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

๓. หากมีงบประมาณเหลือจ่าย เห็นควรมีการนำงบประมาณมาดำเนินโครงการที่ค้างอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีดังนี้

๑. ควรมีการแก้ไขปัญหายยะในชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน

๒. ให้มีการบริหารจัดการเรื่องขยะอย่างเป็นระบบ อาจจัดให้มีเตาเผาขยะแต่ละหมู่บ้าน

๓. ควรมีโครงการด้านการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสีย

๔. ควรมีโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำที่ทรุดโทรมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

๕. หากมีงบประมาณเหลือจ่าย เห็นควรมีการนำงบประมาณมาดำเนินโครงการที่ค้างอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีดังนี้

๑. มีการดำเนินโครงการได้ดีเหมาะสม เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพของบุคลากรในชุมชนให้มีคุณภาพ

๒. หากมีงบประมาณเหลือจ่าย เห็นควรมีการนำงบประมาณมาดำเนินโครงการที่ค้างอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ตามเกณฑ์การประเมินผล/ตัวชี้วัด ที่ได้กำหนดให้ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ (คณะกรรมการฯ จำนวน ๑๐ คน)

เกณฑ์การประเมินผล / ตัวชี้วัด	ดีมาก ๕ คะแนน	ดี ๔ คะแนน	พอใช้ ๓ คะแนน	น้อย ๒ คะแนน	ปรับปรุง ๑ คะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔ คน	๖ คน	-	-	-
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓ คน	๖ คน	๑ คน	-	-
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑ คน	๙ คน	-	-	-
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ	๒ คน	๘ คน	-	-	-
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑ คน	๗ คน	๒ คน	-	-
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ คน	๙ คน	-	-	-
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑ คน	๙ คน	-	-	-
๘. โครงการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	-	๑๐ คน	-	-	-
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔ คน	๖ คน	-	-	-
๑๐.โครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่า กับงบประมาณที่ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒ คน	๘ คน	-	-	-
๑๑.โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	๓ คน	๗ คน	-	-	-
๑๒. สรุป ภาพรวม การดำเนินโครงการ	๓ คน	๗ คน	-	-	-

ที่ประชุม

รับทราบ

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

ตามที่ท่านนายก อบต.รอบเวียง ได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับสภา อบต.รอบเวียง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในญัตตินี้เป็นญัตติแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงมติใดๆ และในส่วนของสรุปผล ข้อเสนอแนะของทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามที่ท่านนายกได้นำเรียนมาแล้วนั้น จึงขอสอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำข้อเสนอของท่านนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปีต่อไป

ที่ประชุม

ไม่มี

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

หากที่ประชุมไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จะถือว่าท่านมีความเห็นตรงกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ตามที่ท่านนายก อบต.รอบเวียง ได้รายงานในที่ประชุมทราบ

ญัตติที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

แจ้งให้นาย อบต.รอบเวียง หรือผู้ได้รับมอบหมาย ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมทราบ

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง

-ในส่วนของการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้ดำเนินงานต่างๆ ในอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า และให้นายกองการบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และมาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ค่าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

-กระผมได้ให้คำแถลงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ โดยได้แบ่งนโยบายออกเป็น ๕ ด้าน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

๑. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านสาธารณสุข

- ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ
- สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

ด้านการศึกษา

- จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมในพื้นที่
- ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและการศึกษานอกพื้นที่ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับหน่วยงานอื่น
- ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี

งามของชุมชน

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

- สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ตลอด ถึงประชาชนทั่วไป มีการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์
- สนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล
- ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในสังคม และผู้ประสบภัย ต่าง ๆ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลในโครงการที่ใช้งบประมาณสูงเกินศักยภาพของ ตำบลรอบเวียง

๒. นโยบายด้านบริหารจัดการ

- จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางและประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์และความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชน
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานให้ทราบอย่างทั่วถึงและ ต่อเนื่อง

๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

- ดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำให้มี ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด ความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจร
- ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรในเขตพื้นที่ตำบลรอบเวียงที่มีการ ชำรุด
- ดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างพื้นที่การเกษตรด้านแหล่งน้ำ
- สร้างและขยายเขตประปาในหมู่บ้านและปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาในหมู่บ้าน ที่มีปัญหา ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง
- ขยายและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
- ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะตลอดจนติดตั้ง สัญญาณไฟและอุปกรณ์ ป้องกันอุบัติเหตุบริเวณร่วมทางแยกและจุดเสี่ยงภายในตำบล

๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

- ส่งเสริมสนับสนุนการกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในตำบล
- สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และปัจจัยการผลิต

๕. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พร้อมนี้ จึงขอมอบหมายให้รองทั้ง ๒ ท่าน ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์
รองนายก อบต.รอบเวียง

เรียนท่านประธานสภา อบต. และท่านสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง รวมถึงผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมขอนำเรียนรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของสถานะการเงินการคลัง ดังนี้

สถานะการเงินการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบเวียง มีสถานะการเงินการคลัง ดังนี้

๑. เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน ๖๑,๒๑๕,๕๘๙.๘๓ บาท
๒. เงินสะสม	จำนวน ๓๗,๓๑๑,๔๙๑.๙๔ บาท
๓. ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน ๑๘,๕๙๘,๙๔๘.๘๘ บาท

การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ก. ด้านรายรับ

รายรับจริงทั้งสิ้น ๒๘,๑๗๑,๕๐๑.๕๙ บาท โดยแยกเป็น

๑. รายรับจากเงินงบประมาณ ดังนี้

๑.๑ หมวดภาษีอากร	จำนวน ๑๐๔,๗๖๐.๙๗ บาท
๑.๒ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน ๑๒๗,๒๘๗.๗๐ บาท
๑.๓ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน ๑,๑๕๘,๐๓๑.๔๖ บาท
๑.๔ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน ๒๐,๕๓๙.๑๗ บาท
๑.๕ หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน ๑๕,๒๖๐,๙๗๕.๐๙ บาท
๑.๖ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน ๙,๒๘๒,๕๑๙.๐๐ บาท

๒. รายรับจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

จำนวน ๒,๒๑๗,๓๘๘.๒๐ บาท

ข. ด้านรายจ่าย

รายจ่ายจริงทั้งสิ้น ๒๖,๓๒๕,๕๘๑.๔๔ บาท โดยแยกเป็น

๑. รายจ่ายจากเงินงบประมาณ ดังนี้

๑.๑ งบกลาง	จำนวน ๕,๒๖๔,๕๓๒.๘๐ บาท
๑.๒ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	จำนวน ๑,๖๒๐,๗๒๐.๐๐ บาท
๑.๓ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน ๗,๙๐๔,๗๔๑.๖๐ บาท
๑.๔ ค่าตอบแทน	จำนวน ๑,๕๕๑,๗๑๐.๐๗ บาท
๑.๕ ค่าใช้สอย	จำนวน ๑,๗๒๘,๒๔๓.๕๒ บาท
๑.๖ ค่าวัสดุ	จำนวน ๗๘๒,๓๕๑.๑๖ บาท
๑.๗ ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน ๓๖๑,๑๖๔.๐๙ บาท
๑.๘ ค่าครุภัณฑ์	จำนวน ๓,๐๑๕,๘๓๐.๐๐ บาท
๑.๙ รายจ่ายอื่น	จำนวน ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๑๐ เงินอุดหนุน	จำนวน ๕๔๙,๗๐๐.๐๐ บาท
๑.๑๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน ๙๙๑,๕๐๐.๐๐ บาท

๒. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

จำนวน ๒,๒๑๗,๓๘๘.๒๐ บาท

๓. รายจ่ายจากเงินสะสม

จำนวน ๓๒๖,๗๐๐.๐๐ บาท

นายชูศักดิ์ อະทะสุวรรณ
รองนายก อบต.รอบเวียง

เรียนท่านประธานสภา อบต. และท่านสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง รวมถึงผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมขอนำเรียนรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของผลการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ผลการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑. โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย ๑ หมู่ ๓
บ้านป่าบง จำนวน ๑๐๓,๕๐๐.๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีไหล่ทาง ถนนหัวฝาย-
ไร่แม่ฟ้าหลวง ซอย๑ บ้านหนองด่าน-หัวฝาย หมู่ ๑ จำนวน ๕๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก หมู่บ้านทรัพย์
ธานี จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านป่ายางมนใหม่ จำนวน ๑๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๔
บ้านป่าจ้าว โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบริเวณหน้าห้องน้ำ
สาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าจ้าว (ใช้เงินรางวัลบริหารจัดการที่ดี) จำนวน
๑๖๕,๑๘๕.๒๑ บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองด่าน-หัวฝาย
หมู่ ที่๑ (งบอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๖๓) จ านวน ๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖บ้านป่ายางมน หมู่ที่ ๒
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๖๓) จำนวน ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๗. โครงการจ้างเหมาย้ายป้ายประชาสัมพันธ์ บ้านป่ายางมน หมู่ที่ ๒ (งบเงิน
รางวัลบริหารจัดการที่ดี) จำนวน ๕,๑๘๕.๒๑ บาท

รอดำเนินการ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๑
จำนวน ๒๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. โครงการขยายผิวทางคอนกรีตถนนสายบ้านป่ายางมนใหม่-บ้านป่ายางมน
ในเขตบ้านป่ายางมน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(โครงการที่รอดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน
๒ โครงการ) งบประมาณที่รอดำเนินการ ๖๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม**

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปอาหาร จำนวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ จำนวน
๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานคหกรรม จำนวน
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน
จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. โครงการประเพณีเข้าพรรษา จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. โครงการตานก๋วนสลาก ไม่ใช้งบประมาณ

๙. โครงการประเพณีออกพรรษา ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐. โครงการทำบุญวันพระ ไม่ใช้งบประมาณ

๑๑. โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ใช้งบประมาณ

๑๒. โครงการภูมิปัญญาที่มีค่าพอเพียง ไม่ใช้งบประมาณ

๑๓. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๔. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนาสถานตำบล

รอบเวียง จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน

จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๖. โครงการยิ้มใส ไหว้สวย ไม่ใช้งบประมาณ

๑๗. โครงการไหว้ครู ไม่ใช้งบประมาณ

๑๘. โครงการนาฏล้านนา ไม่ใช้งบประมาณ

๑๙. โครงการดนตรีพื้นบ้านแสนสนุก ไม่ใช้งบประมาณ

๒๐. โครงการงานประเพณีสงกรานต์สมปรรณนา เดือน ๕ เป็ง

จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒๑. โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒๒. อุดหนุนโครงการและสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย (เปลี่ยนแปลงงบประมาณ)

จำนวน ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา/นันทนาการ และสาธารณสุข

๑. โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาในร่มและสร้างเวทีกิจกรรมบ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๑ (เปลี่ยนแปลงชื่อ เป้าหมาย และงบประมาณ) จำนวน ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน) จำนวน ๑๔๕,๘๖๐.๐๐ บาท

๓. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่ายางมน จำนวน ๓๕๑,๗๐๐.๐๐ บาท

๔. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายหัว) จำนวน ๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

จำนวน ๒๖,๕๗๐.๐๐ บาท

๖. สนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จำนวน ๗๐,๙๖๑.๕๐ บาท

๗. สนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายางมน จำนวน ๑๘๐,๔๗๔.๓๐ บาท

๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายามน ไม่ใช้งบประมาณ

๙. โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จำนวน ๓๓๐.๐๐ บาท

๑๐. โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จำนวน ๒,๘๐๐.๐๐ บาท

๑๑. โครงการคนเก่งปราบลูกน้ำยุงลาย ไม่ใช้งบประมาณ

๑๒. โครงการกินดีอยู่ดีป้องกันโรค ไม่ใช้งบประมาณ

๑๓. โครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ไม่ใช้งบประมาณ

๑๔. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง จำนวน ๔,๗๐๐.๐๐ บาท

๑๕. โครงการต้นข้าวจามาจากไหน ไม่ใช้งบประมาณ

๑๖. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

จำนวน ๓๓๐.๐๐ บาท

๑๗. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายามน (เปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๘. โครงการปรับปรุงพื้นทางเดินโดยรอบอาคารเรียนและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายามน (เปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน ๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๙. โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๓,๗๕๕.๐๐ บาท

๒๐. โครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาดโรคติดต่อ

จำนวน ๘๖,๖๙๓.๙๐ บาท

๒๑. โครงการอบรมด้าน พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

จำนวน ๖,๓๓๐.๐๐ บาท

๒๒. โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด จำนวน ๒๓,๐๘๐.๐๐ บาท

๒๓. โครงการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย จำนวน ๔,๐๕๐.๐๐ บาท

๒๔. โครงการสื่อสารความเสี่ยงรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท

๒๕. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง (เปลี่ยนชื่อ) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จำนวน ๑๘,๑๒๐.๐๐ บาท

๒๖. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง (เปลี่ยนชื่อ) โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จำนวน ๔,๑๘๒.๐๐ บาท

๒๗. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านหนองด่าน (เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย) จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒๘. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านป่ายามน (เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย) จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒๙.อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านป่าบาง (เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย) จำนวน ๒๐,๐๐.๐๐ บาท

๓๐.อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านป่าจั่ว (เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย) จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓๑.อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านป่ายางมน ใหม่ (เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย) จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓๒. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)
จำนวน ๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท

รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสข.)

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ และแกนนำด้านสุขภาพ จำนวน ๖,๗๔๐.๐๐ บาท

๒. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก จากโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายางมน จำนวน ๑๔,๒๐๐.๐๐ บาท

๓. โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเวียง จำนวน ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท

๔. โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก จากกลุ่ม อสม. หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒๕,๑๓๕.๐๐ บาท

๕. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านป่าบาง หมู่ที่ ๓ จากกลุ่ม อสม. หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๐,๕๕๐.๐๐ บาท

๖. โครงการบริหารจัดการสุขลักษณะในครัวเรือนเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆ จากกลุ่ม อสม.หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๙,๖๔๐.๐๐ บาท

๗. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านป่ายางมน หมู่ที่ ๒ จากกลุ่ม อสม. หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๒,๓๕๐.๐๐ บาท

๘. โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจโรคอ้วน โรงเรียนบ้านป่ายางมน จำนวน ๕,๖๗๐.๐๐ บาท

๙. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสไต ร่างกายแข็งแรง จากกลุ่ม ผู้สูงอายุตำบลรอบเวียง จำนวน ๕,๙๑๕.๐๐ บาท

๑๐. โครงการสมุนไพรใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ จากกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๖,๖๔๐.๐๐ บาท

๑๑.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ร่างกายแข็งแรง จิตใจสดใส จากกลุ่ม ผู้สูงอายุหมู่ที่ ๒ จำนวน ๗,๙๐๐.๐๐ บาท

๑๒. โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสตรี อารมณ์ดี ชีวิตมีสุข จากกลุ่มพัฒนา สตรี หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๐,๐๒๕.๐๐ บาท

๑๓. โครงการครัวสะอาด อาหารปลอดภัย จากกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ ๓ จำนวน ๘,๙๖๐.๐๐ บาท

๑๔. โครงการกิจกรรมเข้าจังหวะออกกำลังกาย ล้างกายเพื่อสุขภาพ จากกลุ่ม ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๕,๖๐๐.๐๐ บาท

๑๕. โครงการรำวงตามสมัยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ จากกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๕,๓๘๐.๐๐ บาท

๑๖. โครงการฟ่อนรำเพื่อสุขภาพ จากกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๐,๕๕๐.๐๐ บาท

๑๗. โครงการออกกำลังกายด้วยรำวงย้อนยุคชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๕ จากกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๕,๖๐๐.๐๐ บาท

๑๘. โครงการวัยใสห่างไกลสิ่งเสติดิจิตจากโรงเรียนบ้านป่ายางมน จำนวน ๗,๐๕๕.๐๐ บาท

๑๙. โครงการฟันสวยด้วยตัวเรา จากโรงเรียนบ้านป่ายางมน จำนวน ๘,๕๘๕.๐๐ บาท

๒๐. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จำนวน ๙,๑๐๕.๐๐ บาท

๒๑. โครงการโภชนาการที่ดี วิธีป้องกันโรคและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จำนวน ๔,๖๒๔.๐๐ บาท

รวมเป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด จำนวน ๒๐๑,๗๒๔.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวน ๕,๗๖๐.๐๐ บาท

๒. โครงการรณรงค์และสร้างความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ จำนวน ๑๒,๒๕๕.๐๐ บาท

๓. โครงการเตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน ๘๕๐.๐๐ บาท

๔. โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ จำนวน ๔๕๐.๐๐ บาท

๕. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง จำนวน ๔๕๐.๐๐ บาท

๖. โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๙๓๐.๐๐ บาท

๗. โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้นำสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖,๒๐๐.๐๐ บาท

๘. เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๗๕๓,๖๐๐.๐๐ บาท

๙. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๐. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๔,๐๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๑. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการคัดแยกขยะ จำนวน ๘,๐๑๘.๐๐ บาท

๒. โครงการจัดการและกำจัดมูลฝอยของเสียอันตรายองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จำนวน ๘,๑๒๙.๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างโรงเก็บรวบรวมขยะอันตรายองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จำนวน ๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท

๔. โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน จำนวน ๔,๒๓๕.๐๐ บาท

๕. โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๓๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมืองและกำรบริการ

๑. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร จำนวน ๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการ อบต. เคลื่อนที่ จำนวน ๖๖๐.๐๐ บาท

๓. โครงการ ๕ ส. จำนวน ๑๐,๐๘๐.๐๐ บาท

๔. โครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

จำนวน ๕,๐๔๐.๐๐ บาท

๕. อุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมือง เชียงราย จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.(หลักสูตร จัดตั้ง จำนวน ๔๒,๒๑๐.๐๐ บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

**นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง**

ตามที่ท่านนายก อบต.รอบเวียง และรองทั้ง ๒ ท่าน ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น ซึ่งในญัตตินี้เป็นญัตติแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติใดๆ หากทางสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ท่านใดจะเสนอแนะการดำเนินงานที่ผ่านมาก็สามารถเสนอได้

ที่ประชุม

ไม่มี

**นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง**

-จากที่กระผมและรองนายก อบต.รอบเวียง ทั้ง ๒ ท่าน ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น ในบางโครงการที่ดำเนินการไปก็ไม่ได้ใช้งบประมาณแต่อย่างใด และยังมีโครงการที่รอดำเนินการอีก ๒ โครงการ รวมถึงโครงการหลักประกันสุขภาพ สปสช. ซึ่งในขณะนี้รอผู้ขอเสนอโครงการเพื่อรองรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

-ในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมา กระผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในแต่ละโครงการเป็นอย่างดี และหากมีการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านก็ขอฝากให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียงทุกท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

**นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง**

ในวาระอื่น ๆ มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อราชการหรือซักถามก็เชิญได้

**นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง**

-แจ้งขอความร่วมมือสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงทุกท่าน หากมีการปรับเปลี่ยนแผนงานในชุมชนก็ขอให้มีการประชุมประชาคมผ่านความเห็นชอบและลงมติจากประชาชนในหมู่บ้านเสียก่อน โดยเรียงลำดับความสำคัญและความต้องการของประชาชน แล้วนำเสนอให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

-แจ้งงานสาธารณสุขจะได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงขอความร่วมมือให้สมาชิกสภา อบต.รอบเวียงทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รวบรวมขยะนำไปไว้ในจุดที่ อบต.รอบเวียงได้จัดเตรียมไว้ เพื่อดำเนินการจัดเก็บในวันดังกล่าวต่อไป

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

กล่าวขอบคุณนายก อบต.รอบเวียง ที่ได้ดำเนินการตามหนังสือร้องเรียนที่ทางบ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๑ ได้ร้องเรียนเรื่องการล่อล้าล่าเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อกันมานาน ความคืบหน้าในขณะนี้ได้ทางผู้ที่ล่อล้าที่สาธารณะได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกอีกครั้งที่ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน

นายศุภชัย อูปนันท
ผอ.กองช่าง

แจ้งเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างที่ยังคงค้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และโครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังคงค้างอีกประมาณ ๔ โครงการ จะมีการดำเนินการต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะเสนอโครงการกินศักยภาพ จะมีโครงการทางสายตะวันตกประมาณ ๓ โครงการ ที่จะดำเนินการเสนอต่อไป

นางนิมมวล ปัญโญนันท์
ปลัด อบต.รอบเวียง

แจ้งการจัดงานเลี้ยงต้นรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะดำเนินการในวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รूम กิจกรรมมีการแลกของขวัญคนละ ๑๐๐ บาทขึ้นไป

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

สอบถามมีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมการประชุมท่านใดมีข้อสอบถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง

ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือผู้เข้าร่วมการประชุมสอบถาม หรือมีข้อราชการแจ้ง จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๒๐ น.

(ลงชื่อ) พงษ์ศักดิ์ อารีย์ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายพงษ์ศักดิ์ อารีย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) อินตา พรหมยศ
(นายอินตา พรหมยศ)

(ลงชื่อ) ประเสริฐ สะสม
(นายประเสริฐ สะสม)

(ลงชื่อ) กรรณิการ์ แก่นพล
(นางกรรณิการ์ แก่นพล)

สภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภา เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) ประครอง พูลเจริญ
(นายประครอง พูลเจริญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง